



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้รวมคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามเกณฑ์ที่กำหนดแห่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการฯ ที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑๐๐๓	นางสาว นิดา อัครไพบูลย์โรจน์
๑๐๐๕	นางสาว อัญชลี เพชรพราย
๑๐๐๗	นาง ปัญฑารีย์ นางขาว
๑๐๐๘	นางสาว อภันตรี พวงสาโรจน์
๑๐๑๐	นาง พรพิมล พีชงาม
๑๐๑๑	นางสาว ศุภรัตน์ บุรณะอังกร
๑๐๑๒	นางสาว วไลพร เมืองเกษม
๑๐๑๕	นาย มงคล เหมपालะ
๑๐๑๖	นาย เอกราช ตั้งจิตติวัฒนา
๑๐๑๗	นาย ธนรักษ์ อ่อนสะอาด
๑๐๑๘	นางสาว นุชญา บุญยรัตพันธุ์
๑๐๒๐	นางสาว กชวรรณ ไชยทอง
๑๐๒๒	นางสาว สุธีรัตน์ เปรมานพันธ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๓ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้

วันที่	ตำแหน่งที่เข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒	เวลา	สถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐	เจ้าพนักงานธุรการ	เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	รายงานตัว ๐๘.๒๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๓ สคร. อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจฉบับนี้ ก็จะไม่ได้รับสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือกได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ